



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ สปริงนิวส์</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 7 เปิดเผยว่า หลังพบผู้เสียชีวิตรายที่ 11 ที่ จ.กาฬสินธุ์ และยังมีผู้ที่เสี่ยงสูงที่อาจสัมผัสน้ำลายสุนัขบ้า เขตสุขภาพที่ 7 ได้เปิดศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพื่อคุมเข้มการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ สธ. และอสม.ในพื้นที่เสี่ยงสำรวจชำระรับวัคซีนทั้งในสัตว์และในคน รวมทั้งเร่งสื่อสารความเสี่ยงให้ความรู้ประชาชน สร้างความตระหนักในการป้องกันโรค หากถูกสุนัข แมว กัด ข่วน ให้รีบพบแพทย์เพื่อให้การดูแลรักษา โดยขณะนี้ได้ดำเนินการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตาม “มาตรการ 1-2-3” คือ 1.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการแจ้งข่าว สอบสวน ควบคุมโรคในรัศมี 5 กม. และฉีดวัคซีนให้สัตว์ในรัศมีที่เกิดโรคครบ 100% รวม 944 ตัว 2.ติดตามผู้สัมผัสโรคมารับวัคซีนครบ 100% จำนวน 265 คน และ 3.ขับเคลื่อนโดยใช้กลไกคกก.ควบคุมโรคติดต่อและ คกก.พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พขอ.) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับแจ้งเหตุโรคพิษสุนัขบ้า ระดับหมู่บ้านและตำบล ค้นหา ติดตาม ทั้งคนและสัตว์ในทุกอำเภอ</p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ เตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะเรื่องเชื้อพิษสุนัขบ้าจะติดจากคนสู่คน เป็นไปได้อย่างยากและมีโอกาสเกิดน้อยยกเว้นผู้ที่มีบาดแผลแล้วถูกน้ำลายผู้ป่วย ซึ่งต้องสัมผัสคลุกคลีจริง ๆ จึงจะติดได้</p> <p>-เสนอข่าว น.สพ.สรวิศ ธานีโต รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังปรับปรุงพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 โดยจะเพิ่มเรื่องการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัดในประเทศไทย ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้นำสุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่รับผิดชอบมาขึ้นทะเบียนที่กรมปศุสัตว์ และให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพสัตว์จรจัดทั้งหมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คาดว่าจะเสร็จสิ้นปลายปีนี้</p> <p>ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 32 จังหวัด ได้ฉีดวัคซีนให้สุนัข-แมวแล้ว 6.7 ล้านตัว จาก 8.24 ล้านตัว ฆ่าตัดทำหมันสัตว์ 230,000 ตัว จาก 300,000 ตัว การฉีดวัคซีนรัศมี 5 กม.รอบจุดเกิดโรค คาดว่าจะครบตามเป้าหมายสิ้นปีนี้</p>
สปริงนิวส์	<p><b>ข้อเท็จจริงยุงยักษ์</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านหลายหมู่บ้านใน จ.ชัยภูมิ พบสัตว์ลักษณะคล้ายยุงลายขนาดใหญ่บินเข้าไปในหมู่บ้านจำนวนมาก เฉพาะลำตัวมีขนาดประมาณ 1-3 นิ้ว หากรวมปีกและขาจะมีขนาดใหญ่กว่า 3 นิ้วขึ้นไป</p> <p>เบื้องต้น พบว่าสัตว์คล้ายยุงขนาดใหญ่ลักษณะนี้ นักกีฏวิทยาพบครั้งแรกเมื่อเดือนส.ค. 2550 ที่ภูเขาชิงเจิ้ง ในมณฑลเจียงโจว เป็นยุงวงศ์ไฮโลรูเซีย มีคาโต ในประเทศอังกฤษเรียกชื่อยุงพันธุ์นี้ว่า แมลงวันปั่นจั่น (crane fly) มีพฤติกรรมชอบดูดกินน้ำหวานในดอกไม้ ไม่ดูดกินเลือดเหมือนยุงทั่วไป</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน M2F ผู้จัดการ สยามกีฬา ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>เพจดอกจิก V.5</p> <p>เพจ Drama-addict</p>	<p><b>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด ก.ม.</b></p> <p>-เสนอข่าว ดารา นักร้อง นักแสดง 7 คน เข้าพบตำรวจเพื่อให้ปากคำกรณีวีวีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในเครือเมจิก สกิน ส่วนใหญ่ระบุว่าตรวจสอบเลขหมาย อย. ทดลองใช้แล้วไม่มีผลข้างเคียง ด้าน พล.ต.อ. วีระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ได้ออกหมายเรียกดารา นักแสดง 59 ราย ยังเหลือที่ต้องให้ปากคำอีก 6 ราย ส่วนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้รับการประกันตัวไปแล้ว แต่จะต้องถูกดำเนินคดีอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกกว่า 10 คดี</p> <p>-โพสต์ภาพ ขาที่มีรอยแตกหลาย พร้อมข้อความเตือนว่า เป็นครีมที่โฆษณาว่าใช้ทาแก้ผิวแตกหลาย แต่เมื่อใช้แล้วผิวแตกหลายมากกว่าเดิม เมื่อตรวจสอบสถานะเลขจดแจ้ง อย. พบว่าถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ยังมีกรนำมาขายอยู่</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า พบโฆษณาขายน้ำต่างบรรจุขวดแบบเครือข่าย อดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่า ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ลดความอ้วน ด้านอนุโมลีสระ ดีท็อกซ์สารพิษ ด้านมะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ ความดัน ข้อเสื่อม ฯลฯ พร้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ชักชวนให้มาเป็นลูกข่าย และเตือนว่า น้ำต่างไม่ได้มีสรรพคุณตามที่กล่าวอ้าง
ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1	<p><b>สิทธิบัตรของโรคอีโม่ฟีเลีย</b></p> <p>-เสนอบทความเรื่องโรคอีโม่ฟีเลีย ซึ่งเป็นกลุ่มโรคหายาก ผู้ป่วยต้องได้รับน้ำเหลืองทดแทนแพคเตอร์ 8 หรือแพคเตอร์ 9 เพื่อช่วยในการแข็งตัวของเลือด ซึ่งตั้งแต่ปี 2549 สปสช.ได้จัดทำชุดสิทธิประโยชน์แก่ผู้ป่วยอีโม่ฟีเลีย สั่งซื้อแพคเตอร์เข้มข้นให้ผู้ป่วยไปฉีดเองที่บ้าน โดยต้องไปลงทะเบียนรับสิทธิที่รพศ./รพท. หรือรพ.มหาวิทยาลัยที่อยู่ ใกล้บ้าน 49 แห่งทั่วประเทศ ปัจจุบันมีคนไข้ลงทะเบียนประมาณ 1,600 คน ส่วนหนึ่งที่ไม่มาลงทะเบียนเพราะไม่คิดว่าจะรักษาได้ หรือคาดหวังว่าจะรักษาหาย เมื่อไม่หายขาดจึงไม่มารับการรักษา ทั้งนี้ สปสช.มีค่าใช้จ่ายในการจัดหาแพคเตอร์เข้มข้นจากต่างประเทศประมาณปีละ 300 ล้านบาท แต่เนื่องจากแพคเตอร์เข้มข้นจัดอยู่ในกลุ่มชีววัตถุตามรายการในบัญชีนวัตกรรมไทย ซึ่งโรงงานผลิตแพคเตอร์เข้มข้นของสภากาชาดที่ศรีราชาได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอนามัยโลกแล้ว แต่ต้นทุนยังสูงกว่าราคาที่ สปสช.จัดหาได้ จึงอาจจะต้องของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลในปี 2562</p>
เว็บไซต์โพสทูเดย์	<p><b>รพ.แม่สอดเตือนการกินหนอนไม้ไผ่แห้ง</b></p> <p>-เสนอข่าว คืบวันที่ 17 มิ.ย. 2561 รพ.แม่สอดได้รับผู้ป่วยชาวเขาเผ่าม้ง จาก ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก จำนวน 9 ราย ที่กินหนอนไม้ไผ่แห้งขึ้นราเนื่องจากคิดว่าเป็นสมุนไพร ทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว สันแกร็ง กระตุก กล้ามเนื้ออ่อนแรง พูดไม่ชัดและหายใจติดขัด โดยจะเก็บตัวอย่างหนอนไม้ไผ่แห้งส่งตรวจเพื่อหาสารพิษต่อไป พร้อมทั้งเตือนประชาชน อ.แม่สอด และใกล้เคียงระมัดระวังในการกินแมลงต่างๆ ไม่ควรกินแมลงที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยกินมาก่อน หากกินแล้วมีอาการรุนแรงควรรีบพบแพทย์ทันที ส่วนการได้รับพิษทางผิวหนังจากการถูกแมลงกัดต่อย ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และทาด้วยยาปฏิชีวนะประเภทครีม</p>
แนวหน้า	<p><b>การแพทย์แม่นยำ</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการแพทย์แม่นยำ ระยะที่ 1 ปี พ.ศ.2562-2566 โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ องค์กรวิจัยชั้นนำ และตัวแทนจากภาคเอกชน ระดมสมองเพื่อร่างแนวทงนโยบายการแพทย์แม่นยำ พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ที่ลึกระดับชั้น ช่วยให้การวินิจฉัย ป้องกัน และรักษา มีความแม่นยำมากขึ้น เพิ่มโอกาสการรักษาหาย และยกระดับการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศ</p>
สปริงนิวส์	<p><b>พัฒนาเซลล์เพาะเลี้ยงผลิตวัคซีน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง สิ่งที่เป็นอุปสรรคในปัจจุบัน คือ การตรวจสอบคุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิต ดังนั้น จึงมีแผนพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ และความร่วมมือกับหน่วยงานควบคุมกำกับภาครัฐด้านวัคซีนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งบุคลากรเข้าอบรมเทคนิคการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะของเซลล์เพาะเลี้ยง โดยเฉพาะ Vero cell ซึ่งเป็นเซลล์เพาะเลี้ยงที่ใช้ในการผลิตวัคซีนได้หลายชนิด ทั้งนี้ วัคซีนที่ผลิตด้วยเซลล์เพาะเลี้ยงมีหลายชนิด เช่น วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไข้มองอักเสบ ไอโคโนไวรัสโรตาไวรัส และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้หวัดใหญ่</p>
ไทยรัฐ	<p><b>โรคผิวหนังหน้าฝน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงฤดูฝน อากาศอับชื้น เหมาะกับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เชื้อรา และปรสิตต่างๆ ควรดูแลผิวหนังเป็นพิเศษ สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเกิดโรคผิวหนังคือ จะเกิดแผลบนผิวหนัง เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคต่างๆ ผ่านทางผิวหนังเข้าสู่ร่างกาย เกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิต และมีอันตรายถึงชีวิตได้ เช่น โรคฉี่หนู และโรคบาดทะยัก</p>
แนวหน้า	<p><b>ประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยา</b></p> <p>-เสนอข่าว สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชีย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-20 มิ.ย. 2561 โดยมีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เป็นประธาน และมีนักวิทยาศาสตร์และนักพิษวิทยาจากทั่วโลกกว่า 2,000 ราย เข้าร่วม เพื่อนำเสนอแนวคิด ผลการศึกษาวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดด้านพิษวิทยา นำไปสู่การพัฒนาต่อภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และประชากรโลก ศ.เกียรติคุณนพ.ปิยะสกล กล่าวว่า องค์ความรู้ด้านพิษวิทยาจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	การบริหารจัดการ ควบคุมการใช้ ประเมินความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ช่วยปกป้องสุขภาพและลดภาวะความเจ็บป่วยของประชาชน
ข่าวสด คอลัมน์ ทั่วถิ่นไทย	<b>อาหารกลางวันเด็กนักเรียน</b> -เสนอข่าว ผู้บริหารระดับสูงของสพฐ.ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในโครงการพระราชดำริทุกโรงเรียน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโครงการอาหารกลางวัน ตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน ร่วมกับม.มหิตล และกรมอนามัย
ข่าวกรมประชาสัมพันธ์	<b>เปิดอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย รพ.สวรรค์ประชารักษ์</b> -เสนอข่าว รพ.สวรรค์ประชารักษ์เขาเขียว เปิดอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งจะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉินในอนาคต แต่ในระยะนี้จะเปิดบริการทันตกรรม จัดฟัน ทำฟันปลอม และเวชกรรมฟื้นฟู ผังเข็มกายภาพบำบัด ตามกำหนดนัดของแพทย์ ประมาณ 70-80 คน โดยโครงการก่อสร้างมีแผนดำเนินงาน 4 ระยะ ตั้งแต่ 2557 -2565 เมื่อแล้วเสร็จสามารถดูแลผู้ป่วยในเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วยกำแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี ได้อย่างครบวงจร
มติชน	<b>งานมหกรรม Health care</b> -เสนอภาพโฆษณางานมหกรรมมติชน Health care ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะมีสินค้าและบริการจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ภายในงานด้วย
กรมประชาสัมพันธ์	<b>ดูแลผู้ป่วยระยะยาว จ.เลย</b> -เสนอข่าว การดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านกกจำปา พร้อมด้วยนักบริบาล ได้ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 61 ปี ที่พิการอัมพฤกษ์ท่อนล่างที่ ต.บ้านโป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย และเจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านน้ำเย็น ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2 รายใน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย
กรมประชาสัมพันธ์	<b>แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์</b> -เสนอข่าว สสจ.ปราจีนบุรีนำ Application อสม.ออนไลน์ มาบูรณาการกับองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ การเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก การเฝ้าระวังการจมน้ำ ตลอดจนปัจจัยเสี่ยงสุขภาพอื่นๆ สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ และ อสม. พร้อมทั้งจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล และ อสม. ในการใช้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ในการดำเนินงานตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ มีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน
ผู้จัดการออนไลน์	<b>โรคติดเกม</b> -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกเผยแพร่เอกสารแนวทางการวินิจฉัยโรคฉบับปรับปรุงล่าสุด ประกาศรับรองพฤติกรรมติดวิดีโอเกมเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่ง โดยพฤติกรรมติดเกมที่เข้าข่ายอาการผิดปกติ หมายถึงบุคคลที่สูญเสียการควบคุมตนเองว่าจะเล่นอย่างไร เล่นเมื่อใด หรือเล่นนานเท่าใด จนถึงขั้นเลือกให้ความสำคัญกับเกมมากกว่ากิจกรรมประจำวัน และยังเล่นต่อแม้จะมีผลลบตามมา โดยต้องแสดงรูปแบบอย่างน้อย 1 ปีจึงจะเข้าข่าย หรือถ้าอาการหนักมากก็สามารถยื่นขอเวลาลงได้ อย่างไรก็ตาม เอกสาร ICD-11 จะมีผลวันที่ 1 ม.ค. 2565



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch